

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง ทองย่อม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สนอง ทองย่อม	
๒	นางสุนทร สีเสน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๓	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุษราคัมภ์ ทองย่อม	
๔	นายสัญญา คำหล้าแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สัญญา คำหล้าแก้ว	
๕	นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	วิภาวัลย์ อันสีแก้ว	
๖	นางสาวลัดดา พังเฒ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลัดดา พังเฒ	
๗	นายทองใบ อันไขหน้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไขหน้า	
๘	นางสังเวียน ริงไธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สังเวียน ริงไธสง	
๙	นายลำไพร หล้าบุญทัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง		ลากิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญ จันวงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุญ จันวงษา	
๒	นายประทีป อันสีแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประทีป อันสีแก้ว	
๓	นายยงยุทธ โสมสองชั้น	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยงยุทธ โสมสองชั้น	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยรรยงค์ ประวารณะ	
๕	ดร.พลภัทร ช่างสากล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ปลัดอบต.ดงเมือง	พลภัทร ช่างสากล	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นายพุดินันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	พุดินันท์ สุวรรณวิจิตร	
๘	นางอุทุมพร น้อยบาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อุทุมพร น้อยบาตร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม เมื่อถึงเวลา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด เลขานุการสภาฯ ๙ คน มาประชุมจำนวน ๘ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายสนอง ทองย่อม กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมี ๕ ระเบียบวาระด้วยกัน เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไปกระผมจะขอ ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายสนอง ทองย่อม ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับหนังสือขอลาประชุมในวันนี้ จาก นายลำไพร หล้าบุญทัน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง หมู่ที่ ๙ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสนอง ทองย่อม ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุม ถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

นายสนอง ทองย่อม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุม จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับรองรายงานการประชุม -สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมีมติรับรอง ๗ เสียง  
ไม่รับรอง - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภา

ผมได้รับบันทึกข้อความแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองว่ามี การแก้ไข  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของระเบียบ  
กฎหมาย และรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ

นางภคพรรณ พะโยโค

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.ดงเมือง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การ  
แก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงาน  
ให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑  
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้  
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่  
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ  
และจังหวัดทราบด้วย

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ ๓ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน

-สำหรับรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ค่ะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลดงเมือง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ  
วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและ  
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) ลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ  
ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมายลงหินคลุกถนนเส้นทางนา

นายสมศักดิ์ ถึง นานายศิลา น้อยจันวงศ์ ขนาดกว้าง เชื่อมไปยังบ้านบ้านสว่าง ถึงทาง  
พาด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ลบ.ม.

**รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)** เป็นโครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๘ บ้าน  
สุขสำราญ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป้าหมาย ลงหินคลุก  
ถนนเส้นทางนายนายวรรณศักดิ์ สีสอง ถึง นานายศิลา น้อยจันวงศ์ เชื่อมไปยังบ้านสว่าง  
ถึงทางพาด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณ  
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ลบ.ม.

**เหตุการณ์แก้ไข** แก้ไข ชื่อ นายสมศักดิ์ เป็นนายวรรณศักดิ์ สีสอง เนื่องจากพิมพ์ผิด  
และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเพื่อทราบค่ะ

ที่ประชุมสภา

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภา

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดงเมือง

-สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สภามีมติรับ  
หลักการวาระที่ ๑ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร  
ญัตติขอแปรญัตตินับแต่สภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ตั้งแต่วันที่ ๕  
สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ  
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาราชการ ณ ห้องประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภา

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง กระผม  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ดร.พลภัทร ช่างสากล

หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนปลัด อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กระผมขออนุญาตชี้แจง สำหรับในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ว่าตามที่องค์การบริหารดง  
เมือง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔  
สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ (๔๕) ข้อ (๔๙) เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไข่มติไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ

รับหลักการแห่ง(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง มีมติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและรับคำขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ ในคราวประชุมสภาสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

**นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ**

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้นำเสนอผลการพิจารณา และรับคำขอแปรญัตติแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

**นางสังเวียน ริงไรสง**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตรายงานการพิจารณาและแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ปรากฏว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีความประสงค์ที่จะแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอสรุปรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังต่อไปนี้

- คำแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**-ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีมติคงร่างเดิม**

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และคณะกรรมการแปรญัตติไม่ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติ ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูลยืนยันเห็นควรคงไว้ซึ่งร่างเดิมที่เสนอสภาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เนื่องจากได้ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบและวิธีการงบประมาณครบถ้วน และเป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกประการ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขและให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าสภาได้พิจารณา  
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ แล้ว

.....พัก ๑๕ นาที.....

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

๔.๒ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยครับ

นางภคพรรณ พะโยโค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายสนอง ทองย่อม

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาฯ

- ลำดับต่อไปเป็นญัตติการเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ

นายบุญ จันทวงษา

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.ดงเมือง

ดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางหน้าวัดสว่างอารมณ์ ถึง เขตตำบลหนองบัวสันตุ ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางหน้าวัดสว่างอารมณ์ ไป เขตตำบลหนองบัวสันตุ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

โอนลด

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน ๗ อัตรา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง , หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุชำนาญการ , เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท

โอนลดรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดงเมืองน้อย ตำบลดงเมือง ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนาย ปัญญา แสงไธสง ไป สามแยก ผิวจรรยากว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด** งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านดงบาก ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดงเมืองน้อย ตำบลดงเมือง ตั้งไว้ ๖๘,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกเข้าบ้าน นายหนูพันธ์ ศรีทน ผิวจรรยากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจรรยาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด** งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง หอถังประปาโครงสร้างเหล็กประปาหนองคู หมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคามตั้งไว้ ๒๙๒,๘๖๔ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง แยกช่วงที่ ๒ จากบ้าน นายสนอง ทองย้อม ไป โรงปุ๋ยชีวภาพ ผิวจรรยากว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรยาไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด**

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ ตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อน้ำ



บาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านดงบาก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๒,๘๖๔ บาท

**โอนลดรวมทั้งสิ้น ๒๙๒,๘๖๔ บาท**

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๕.โครงการลงทุนปลูกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในเขตตำบลดงเมือง ตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทุนปลูกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในเขตตำบลดงเมือง (บ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ ไป ดอนปู่ตา) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด** งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง หอถังประปาโครงสร้างเหล็กประปาหนองคู หมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จำนวน ๗๙,๐๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๖.โครงการลงทุนปลูกถนน หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์งาม ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทุนปลูกถนนเส้นทางจากหนองสระสนามม้า ไป นานางเสน พอสอนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด**

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

**โอนลดรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท**

**โอนเพิ่ม** งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

**๗.โครงการลงทุนปลูกถนน หมู่ที่ ๘ บ้านสุขสำราญ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ตั้งไว้ ๑๕๗,๐๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทุนปลูกถนนเส้นทางนายวรรณศักดิ์ ไป นานายศิลา น้อยจันทวงศ์ เชื่อมไปยังบ้านสว่าง ถึงทางพาด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

**โอนลด**

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถัง

ประปาโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านดงเมืองใหม่ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านดงบก ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท

**โอนลดรวมทั้งสิ้น ๑๕๗,๐๐๐ บาท**

รวมงบประมาณโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามรายละเอียดข้างต้น **งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๘๖๔ บาท**

เหตุผลในการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามรายจ่ายดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้จ่ายในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้พอแก่การใช้จ่ายตาม ภาระหน้าที่งานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
-ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนออภิปรายครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าสมควรให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภา

ลำดับต่อไปเป็นการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนอญัตติครับ

นายบุญ จันทวงษา  
นายก อบต.ดงเมือง

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้

โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย

๑.โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ บ้านดงเมืองน้อย ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ บ้านดงเมืองน้อย ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองกำหนด)

โอนลด

- งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง , หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้า พนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณโอน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดข้างต้น

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท

-๑๑-

เหตุผลในการโอนงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายจ่ายดังกล่าว

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามโครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เพียงพอแก่การใช้จ่ายตาม ภาระ หน้าที่ งานขององค์การ บริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การ โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
-ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนออภิปรายครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ ประชุมสภาฯ ว่าสมควรให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลดงเมืองเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ

๕.๑ เรื่องการติดตามและเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลดงเมือง  
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านครับ

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย้อม  
ส.อบต. ม.๗

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
ดิฉันขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องของในเขตตำบลดงเมือง ผลปรากฏว่าไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง ๙ หมู่บ้านใช้งานได้ เป็นอย่างดีค่ะ

นางสุนทร สีเสน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน

- ส.อบต. ม.๔ ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่๔ บ้านหนองเหล็ก คือปัญหาน้ำเน่าเสีย จึงอยากนำเรียนให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ
- นางสังเวียน ริงไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน
- ส.อบต. ม.๔ ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่๘ บ้านสุขสำราญ เชื่อมต่อกับหมู่๖ บ้านสว่าง คือปัญหาน้ำท่วมขังถนน จึงอยากนำเรียนให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ
- นายบุญ จันวงษา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
- นายก อบต. สำหรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้นำเรียนที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น กระผมรับทราบและจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วนครับ
- นายสนอง ทองย่อม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ
- ประธานสภาฯ
- ที่ประชุมสภา อบต. ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
- นายสนอง ทองย่อม ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีก การประชุมสภาสัปดาห์สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันนี้ ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ                      บุชราคัมภ์ ทองย่อม                      ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวบุชราคัมภ์ ทองย่อม)  
ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ลงชื่อ                      สนอง ทองย่อม                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
( นายสนอง ทองย่อม )  
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ - กรรมการ  
( นายลำไพร หล้าบุญทัน )

ลงชื่อ ทองใบ อันไชน้ำ กรรมการ  
( นายทองใบ อันไชน้ำ )

ลงชื่อ ส้งเวียน รังไรสง กรรมการ  
( นางส้งเวียน รังไรสง )